



## ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

### Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy



Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Sáng ngày 17/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh

đạo một số sở, ngành, địa phương dự hội nghị. Tại hội nghị, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo xin chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc không tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2020 với lý do Thái Bình sẽ tổ chức Đại hội thi đua yêu nước vào quý III năm 2020. Việc tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2019 được thực hiện bằng hình thức báo cáo.

Việc phát động phong trào thi đua năm 2020, UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức phong trào thi đua năm 2020 gắn với phát động phong trào thi đua. Việc tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh sẽ tổ chức trao cờ thi đua của Chính phủ và huân chương các loại cho các tập thể, cá nhân được khen thưởng năm 2019 tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2019. Sau khi các đại biểu thảo luận, Ban Thường vụ

Tỉnh ủy thống nhất với đề xuất của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về việc không tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2020.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh triển khai tổ chức thực hiện các nội dung công việc theo đúng quy định. Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành bỏ phiếu kín thống nhất đề nghị khen thưởng danh hiệu Anh hùng Lao động đối với ông Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe báo cáo tình hình triển khai các dự án đầu tư do Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đề xuất nghiên cứu, thực hiện trên địa bàn thành phố Thái Bình. Thời gian qua, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã đề xuất nghiên cứu, thực hiện 6 dự án gồm: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế tỉnh Thái Bình;

(Xem tiếp trang 4) MẠNH CƯỜNG

### ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH

### Lấy ý kiến tham gia vào một số dự thảo luật

Sáng ngày 17/9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ tám Quốc hội khóa XIV. Đồng chí Phạm Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham gia góp ý tại hội nghị, đa số các đại biểu nhất trí với chủ trương phải sửa đổi, bổ sung các

Luật và cơ bản thống nhất với những nội dung trong các dự thảo luật, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến bổ sung, chỉnh sửa để các dự thảo luật sau ban hành sớm đi vào cuộc sống. Đối với Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các đại biểu đặc biệt quan tâm tới các nội dung liên quan đến việc phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương; thời làm nhiệm vụ với đại biểu tạm đình chỉ và mất quyền đại biểu HĐND; số lượng đại biểu chuyên trách HĐND; số lượng phó chủ tịch, phó các ban

(Xem tiếp trang 4) THU HIỀN



Đồng chí Phạm Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị.

### ▶ VŨ THƯ

### Triển khai kế hoạch tổ chức lễ hội thu chùa Keo năm 2019

Sáng ngày 17/9, UBND huyện Vũ Thư triển khai kế hoạch tổ chức lễ hội thu chùa Keo năm 2019.

Lễ hội thu chùa Keo năm 2019 dự kiến diễn ra từ ngày 8 - 13/10/2019 (10 - 15/9 âm lịch). Lễ hội sẽ được tổ chức theo nghi thức truyền thống có tế lễ, rước kiệu Đức Thánh và các hoạt động văn hóa, thể thao, các trò chơi dân gian. Huyện Vũ Thư xây dựng khung chương trình lễ hội cụ thể ở từng giờ trong 6 ngày diễn ra lễ hội, đan xen giữa các hoạt động mang tính nghi lễ và văn hóa, văn nghệ. Để tổ chức lễ hội thành công, huyện thành lập ban tổ chức và 8 tiểu ban phục vụ lễ hội... Hai ngày chính của lễ hội thu chùa Keo năm nay trung vào 2 ngày nghỉ cuối tuần, dự kiến sẽ thu hút rất đông nhân dân và du khách trong và ngoài tỉnh dự hội, vì vậy các khâu tổ chức được huyện quan tâm, đặc biệt siết chặt công tác bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức lễ hội như điều chỉnh, bổ sung nội dung chương trình lễ hội, công tác quản lý; vệ sinh môi trường để bảo đảm lễ hội văn minh; công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong suốt 6 ngày diễn ra lễ hội. Huyện chỉ đạo các cấp, các ngành, xã Duy Nhất và xã Vũ Tiến tích cực vào cuộc, quyết tâm tổ chức lễ hội thành công, góp phần quảng bá hình ảnh di tích quốc gia đặc biệt chùa Keo với nhân dân và du khách thập phương.

QUỲNH LƯU

### ▶ Tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ

Sáng ngày 17/9, Chi cục Văn thư - Lưu trữ (Sở Nội vụ) tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ năm 2019 cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh bước đầu đã ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ song việc ứng dụng chưa có sự thống nhất theo các văn bản quy định mới của Bộ Nội vụ. Vì vậy, việc tổ chức tập huấn nhằm thực hiện thống nhất và có hiệu quả các quy định của Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ trong thời gian tới. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe cán bộ Trung tâm Khoa học công nghệ, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước truyền đạt những nội dung cơ bản của Thông tư số 01 ngày 24/1/2019 của Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức; Thông tư số 02 ngày 24/1/2019 của Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử.

Đây là những nội dung mới, nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến công việc sẽ triển khai tại các cơ quan, đơn vị, do vậy lãnh đạo Sở Nội vụ đề nghị các đại biểu tham gia đầy đủ, nghiêm túc, tích cực trao đổi, thảo luận để sau khi hội nghị tập huấn kết thúc, công chức, viên chức có thể áp dụng ngay những kiến thức đã được trao đổi, truyền đạt vào thực tiễn hoạt động của cơ quan mình, từ đó nâng cao hiệu quả áp dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ tại đơn vị.

ANH ĐÀO

### ▶ Hơn 3.200 tin tốt, câu chuyện đẹp được lan tỏa

Với mong muốn "lấy thông tin đẹp dẹp thông tin xấu, thông tin tích cực đẩy lùi thông tin tiêu cực", tổ chức đoàn các cấp đã tích cực tuyên truyền những hành động đẹp, gương người tốt, việc tốt thông qua phong trào "Mỗi ngày một tin tốt - mỗi tuần một câu chuyện đẹp". Toàn tỉnh đã có hơn 3.200 tin tốt và những câu chuyện đẹp được lan tỏa hàng ngày trên mạng xã hội và các trang thông tin của đoàn thông qua các phong trào, hoạt động đoàn, hội, đội được đăng tải... Trong đó có những câu chuyện truyền cảm hứng về những việc làm tốt, hành động đẹp thể hiện lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc; gương người tốt, việc tốt, tấm gương vượt khó, có đóng góp thiết thực cho xã hội.

Phong trào "Mỗi ngày một tin tốt - mỗi tuần một câu chuyện đẹp" nhằm tuyên truyền, giáo dục, định hướng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên hướng tới các giá trị cao đẹp, có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, có hoài bão và khát vọng vươn lên, sống đẹp, sống có ích, trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

KUẨN PHƯƠNG

### ● CỤC THUẾ TỈNH

### Tổ chức tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế

Theo đó, từ ngày 23 - 27/9, Cục Thuế tỉnh và chi cục thuế các huyện, thành phố sẽ thực hiện tiếp nhận, giải đáp các ý kiến vướng mắc của người nộp thuế về chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế và tiếp nhận các ý kiến liên quan đến tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ người nộp thuế của công chức ngành Thuế. Việc tiếp nhận và giải đáp những ý kiến của người nộp thuế sẽ được thực hiện thông qua hội nghị đối thoại doanh nghiệp; hỗ trợ trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế; lắng nghe và trả lời ý kiến qua website của Cục Thuế tỉnh; qua điện thoại của cơ quan thuế các cấp; qua hòm thư điện tử (phtth.tbi@gdt.gov.vn) và qua dịch vụ thuế điện tử (eTax) tại địa chỉ theuedientu.gdt.gov.vn.

Đây là hoạt động thường niên được Cục Thuế tỉnh tổ chức nhằm giải đáp những vướng mắc và hỗ trợ người nộp thuế trong quá trình chấp hành chính sách, pháp luật thuế, từ đó góp phần hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh.

MINH HƯƠNG

### ● Thu hoạch lúa mùa sớm hơn từ 5 - 7 ngày



Ảnh minh họa

Theo tổng hợp của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đến ngày 15/9, toàn tỉnh có 71.451ha lúa mùa trở bông, chiếm 90,97% tổng diện tích gieo cấy, đến ngày 20/9, 100% diện tích lúa mùa trở bông.

Dự kiến, lúa cho thu hoạch tập trung vào cuối tháng 9, đầu tháng 10, sớm hơn trung bình nhiều năm từ 5 - 7 ngày. Từ nay đến cuối vụ, đối với diện tích lúa đang trở, các địa phương cần bám sát đồng ruộng, theo dõi, tổ chức phun thuốc phòng, trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh hại: sâu đục thân, rầy... Đối với diện tích lúa đã trở cần điều tiết nước hợp lý tạo thuận lợi cho lúa vào mẩy, phơi màu.

NGÂN HUỖN

### QUỲNH PHỤ

## Sẵn sàng các lễ hội mùa thu

(Xem trang 3)



Nhiều hoạt động thể thao được tổ chức trong lễ hội truyền thống đến Đông Bằng.

### CHI CỤC HẢI QUAN THÁI BÌNH

## Nhiều biện pháp phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại

(Xem trang 2)